

Bis orat qui bene cantat"
"Ai hát tốt, người ấy cầu nguyện gấp hai lần"



**Thánh
Ca
Trong
Đời
Sống**

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ...

Khi tôi ngồi viết bài này là trong những ngày của mùa lễ Tạ Ơn, đặc biệt trong thời điểm dịch cúm COVID 19 đang hoành hành... Mùa Lễ Tạ Ơn, để nhắc nhở sự hình thành của đất nước Hoa Kỳ cũng là tâm tình cảm tạ sự cứu mang, nâng đỡ của đất nước này đối với người Việt tỵ nạn; đặc biệt trong suốt thời gian gần 1 năm dịch cúm COVID 19 hoành hành mà tôi và các anh chị em vẫn bình an, khỏe mạnh là một Hồng Ân Chúa ban!

Nếu nói về sự Tạ Ơn, Cảm Ơn, thì trong cuộc đời chúng ta, ít, nhiều chúng cũng đã từng nhận ơn của rất nhiều người, từ gia đình, đến bạn bè và xã hội, chúng ta cảm ơn nhau vì những ân tình, sự giúp đỡ của những người chúng ta quen biết, nhưng đôi khi chúng ta lại quên cảm tạ Thiên Chúa đã tạo dựng, gìn giữ chúng ta từng giây phút trong cuộc đời... Con xin cảm tạ Thiên Chúa đã tạo dựng nên con, cho con một hình hài toàn vẹn, một kiến thức đầy đủ để làm việc hữu ích, đồng thời ban cho con một chút ít tài năng để cống hiến cho giáo xứ...

Nói về Ca Đoàn Là Vang Tình Thương, đây là Ca đoàn đầu tiên tôi tham gia khi sống tại đất nước Hoa Kỳ này cho dù sự tham gia của tôi không dài đến 5, 10 năm như những anh chị đi trước,

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

nhưng đủ để có những kỷ ức và kỷ niệm khó quên, những khuôn mặt đáng mến, những buổi tập hát vui vẻ, và cả những buổi tiệc vui nhộn...tình thân là thế nên đã ghi khắc trong tim dù không còn sinh hoạt chung! Xin cho tôi được nói lên lời tri ân các anh chị em đã dành cho tôi một chỗ đứng trong Ca Đoàn, những tình cảm thân thương anh chị em đã cho tôi trong thời gian tôi sinh hoạt với anh chị em; và với tập san kỷ niệm 20 năm thành lập Ca Đoàn, tôi lại được vinh dự góp bút vào tập san này!

Khi chị Phi nhắn tin và ngỏ ý mời tôi góp bài cho tập san này, tôi rất phấn khởi, vì viết lách cũng là một tài lẻ thời còn đi học, nên tôi không ngần ngại nhận lời; tuy nhiên với Ca Đoàn, viết về đề tài gì cho phù hợp? Thôi thì viết về "THÁNH CA TRONG ĐỜI SỐNG".

Đạo Công Giáo của chúng ta, thì Thánh Ca là một phần khá quan trọng trong phụng vụ; nhưng Thánh Ca trong gia đình và đời thường cũng ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống, như Thánh Augustino đã nói "*Bis orat qui bene cantat*" Có thể dịch là "Ai hát tốt, người ấy cầu nguyện gấp hai lần". Tôi sinh ra trong một gia đình có dòng máu âm nhạc, chả là bố mẹ tôi đều

xuất thân từ ca đoàn, nên anh chị em tôi ai cũng mê hát và hát cũng không tệ. Tôi nhớ lúc nhỏ, nơi tôi thích được đứng hát là trong nhà tắm, mỗi lần tắm thì thường hát nghêu ngao và cảm thấy giọng hát mình khá là hay, vì nó vang, to và hay hơn hát bên ngoài nhà; (cho đến con gái tôi nó cũng có thói quen hát khi đang tắm...) Vì thích hát, nên từ nhỏ tôi đã tham gia vào những buổi trình diễn văn nghệ của trường học, vì là trường Công Giáo nên Cha giám học có thành lập ban hợp ca của trường để hát trong những ngày lễ lớn như Giáng Sinh, Tết...do một Cha chuyên về âm nhạc hướng dẫn. Ban đầu khi còn bé thì hát chỉ là hát thôi nhất là được ra sớm để đến phòng tập hát là thích rồi, nhưng khi lớn thì biết cảm nhận từng lời, từng ý trong bài hát, và từ lúc nào tôi không biết, tôi đã yêu thích những bài thánh ca. Tại sao tôi muốn nói Thánh Ca trong Đời Sống? Vì đối với riêng tôi, Thánh Ca không những quan trọng trong phụng vụ Thánh Lễ, mà cũng rất quan trọng trong đời sống của tôi.

Trong một lần tôi tham dự ngày "Lòng Thương Xót Chúa" (đó là lần đầu tiên trong đời) khi bước vào hội trường của trường YB San

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Jose, tôi rất ngạc nhiên vì quá đông người, không những người lớn tuổi mà trẻ trẻ cũng rất đông, họ hát rất nhiều bài thánh ca quen thuộc tôi đã từng hát, nhưng sao hôm đó tôi đã rơi nước mắt với những câu hát:

" Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm với tháng ngày lặng lẽ bình yên..."

" Thì lạ Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, Con luôn cần đến Chúa từng phút giây..."

Từng lời hát thấm vào trong tim, chạm vào đời sống thường nhật và tôi nhận thấy mình bất xứng với Tình Yêu của Thiên Chúa trao ban, nhìn lại cuộc đời, tôi nhận ra Chúa đã yêu thương và che chở tôi biết bao lần trong những giông tố cuộc đời mà tôi không nhận ra... Từ đó, mỗi khi vui hay buồn tôi đều chọn hát các bài Thánh Ca để tìm ra ý Chúa muốn nhắn gửi trong lời của các bài hát, và tìm cho mình lối đi thích hợp.

Tôi có quen 2 anh chị kia, chị là người Công Giáo, anh là Phật Giáo và là con trưởng trong gia đình nho giáo, nên dù anh chị đã có cháu nội, nhưng anh vẫn chưa theo đạo mặc dù anh vẫn đi lễ hằng tuần với chị, và cũng khá

thuộc nhiều kinh. Lý do anh chưa theo đạo vì anh là con trưởng nên phải lo việc cúng tế ông bà, cha mẹ trong dòng tộc. Một lần chị có nhờ tôi khuyên anh học đạo, tôi thì chưa bao giờ khuyên ai theo đạo cả vì chính bản thân tôi cũng không phải người chăm lo đọc kinh đi lễ hàng ngày thì cũng ngại lắm. Nhưng xui khiến sao hôm đó, gặp anh chị ở nhà thờ, tôi lại mời anh tham gia vào ca đoàn tôi đang sinh hoạt, và với sự hưởng ứng, đốc thúc của chị, anh đã tham gia ca đoàn với tôi, sau một tháng sinh hoạt, tôi có hỏi anh có muốn học đạo không thì tôi giới thiệu vì tôi biết giáo xứ đang mở lớp Tân Tòng cho người lớn; anh nói rằng anh chưa chuẩn bị, vì nếu học anh phải thu xếp thời gian để học cho đàng hoàng. Thế nhưng sau 1 tuần, anh lại đến gặp tôi để hỏi về cách thức của lớp học Tân Tòng buổi tối. Sau đó anh có chia sẻ, sở dĩ anh quyết định học giáo lý vì anh bị đánh động bởi lời của bài hát "Lời Thiêng" mà tuần lễ đó ca đoàn hát trong Thánh Lễ. Qua sự việc này tôi nhận thấy rằng, khi một bài Thánh Ca mà ca đoàn có thể hát và diễn đạt hết tâm tình có thể đánh động lòng ai đó và dĩ nhiên là có sự làm việc của Chúa Thánh Thần, sẽ thay đổi cuộc đời một con người.

CA ĐOÀN LA VANG TÌNH THƯƠNG

Đối với anh chị em Ca Đoàn, tôi nghĩ chúng ta cần thực hiện nghiêm túc câu nói của Thánh Augustino : " *Bis orat qui bene cantat*" - "Ai hát tốt, người ấy cầu nguyện gấp hai lần"

Vì nếu chúng ta có thể hát với hết tấm lòng, chính bản thân tham dự Thánh Lễ một cách sốt sắng, là chúng ta cũng giúp cho giáo dân tham dự Thánh Lễ một cách

trọn vẹn và biết đâu qua những bài Thánh Ca, có thể hoán cải một ai đó quay về với Thiên Chúa...

Mến chúc quý anh chị CĐLVTT luôn khỏe mạnh và bình an để tiếp tục con đường phụng vụ mà anh chị đã chọn.

Thân mến.
Hồng Lương.



GIÁO XỨ THÁNH ELIZABETH